

ข้อกำหนด/ รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร	พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
รูปแบบ	หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	134 หน่วยกิต
ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	“ประสบการณ์สร้างปัญญา”
ปรัชญาของหลักสูตร	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในทุกช่วงวัย ทุกสภาวะของสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพยาบาล สุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objectives: PEOs)	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้กระบวนการทางสถิติ กระบวนการวิจัย นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพเพื่อวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล และดิจิทัลทางการแพทย์ 4. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลด้วยจิตบริการ แก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสิทธิของผู้ป่วย ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 5. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งทางด้านวิชาชีพ และสังคม 6. มีทักษะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ 7. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)	<ol style="list-style-type: none"> 1. อธิบายศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 2. ใช้กระบวนการทางสถิติ กระบวนการวิจัย นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3. วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพเพื่อวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างเป็นองค์รวม ทุกภาวะสุขภาพ โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล และดิจิทัลทางการแพทย์ 4. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 5. แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 6. สืบค้นข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล และสื่อดิจิทัลในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

	<p>7. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม</p> <p>8. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ</p>		
โครงสร้างหลักสูตร	หมวดวิชา	เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
	1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต	30
	หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ		30
	2. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต	98
	1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ		21
	1.2 วิชาชีพพยาบาล		77
	3. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต	6
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า	120 หน่วยกิต	134	
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	<p>1) สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ</p> <p>3) ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561</p> <p>คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต</p> <p>2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>3) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา</p>		
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	ให้ปริญญา พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต		
สถานภาพของหลักสูตร	<p>1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565</p> <p>2. คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564</p> <p>3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565</p> <p>4. คณะกรรมการพิจารณากลับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565</p> <p>5. สภามหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565</p> <p>6. สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565</p>		

แผนในการรับนิสิต ต่อปีการศึกษา	รับนิสิตจำนวน 120 คน
การจัดการศึกษา	ระบบวิภาค 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา
เกณฑ์การสำเร็จ การศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P 2. สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 3. รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลทุกรายวิชา ต้องมีระดับชั้นไม่น้อยกว่า C หรือมีระดับชั้นไม่น้อยกว่า 2.00 นิสิตที่มีระดับชั้นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลน้อยกว่า C หรือมีค่าระดับชั้นน้อยกว่า 2.00 ต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นใหม่ 4. มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 6. สอบผ่านประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถ ปฏิบัติได้หลังสำเร็จ การศึกษา และสอบ ได้ใบประกอบวิชาชีพ พยาบาล	<ol style="list-style-type: none"> 1. พยาบาลวิชาชีพในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ และสถานศึกษาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง